

Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới  
(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

<http://www.congiaovietnam.net>  
[congiaovietnam@gmail.com](mailto:congiaovietnam@gmail.com)

oOo

## Nguyễn Hữu Cầu và Nguyễn Công Đoàn: “như một sự tình cờ”

*LTS: Theo tin của VRNs, Tối Chúa Nhật 30-03-2014, trong Thánh lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT Sài Gòn, ông GB. Nguyễn Hữu Cầu đã công khai chia sẻ và làm chứng về hành trình Đức Tin của mình trong suốt thời gian tù tội từ 1975 đến 2014:*

- Năm 1975 ông Cầu đi trình diện và tù “cải tạo” 5 năm từ 1975 - 1980.

- Năm 1982 ông bị bắt và bị kết án là “phá hoại” với mức án tử hình tại phiên tòa sơ thẩm, cho đến khi phiên tòa phúc thẩm xuống chung thân.



*Trong phần chia sẻ, ông có nhắc đến rất nhiều bạn tù một cách thân thương trìu mến, trong đó có vị Linh mục khả kính là Cựu Giám tỉnh Dòng Tên VN, Phụ tá Bề Trên Tổng quyền Dòng Tên đặc trách Vùng Đông Á - Úc. Từ năm 2008 đến nay, Ngài là Giám đốc Giáo Hoàng Học Viện Thánh Kinh tại Giê-ru-sa-lem.*

*Từ Thánh Địa Giê-ru-sa-lem, trong những ngày rất đáng nhớ này, Cha Giu-se Nguyễn Công Đoàn đã rất thân ái gọi đến BBT CGVN để có thể chia sẻ với mọi người, những tâm tình như những kỷ niệm khó quên không những với “bạn Cầu” và còn với tất cả những... bạn tù khác mà Ngài đã từng gặp gỡ, sống chung...*

*Lm. Vĩnh Sang, Giám tỉnh DCCT cũng đã xúc động ghi lại những gì tận mắt chứng kiến nơi ông Cầu trong Ngày Tạ Ơn nói trên của ông và những người thân.*

*Xin chân thành cảm ơn ông Cầu, Quý Cha và mọi người.*

**BBT CGVN**

oOo

## **ĐEM YÊU THƯƠNG VÀO NƠI OÁN THÙ**

Trước năm 75, ông là sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ông bị bắt và bị lên án tử hình, và phải ngồi tù suốt 37 năm qua. Đến trước Tết 2014, người cháu nội của ông đã viết thư cho Chủ Tịch nước để xin cho ông được về với gia đình, nghe nói đã có nhân viên an ninh đến nhà thông báo ông sẽ được về trước Tết, vậy mà đến Tết ông vẫn biệt vô âm tín. Sau Tết, người cháu nội ấy lại một lần nữa viết thư xin cho ông trở về, và cuối cùng ông vừa được thả về tuần qua.



Điều bất ngờ là khi trở về với gia đình, ông thu xếp để lên thành phố khám bệnh, đã đến thăm ngay Nhà Dòng chúng tôi, ông cho biết trong tù ông đã trở thành Ki-tô hữu, cha Giu-se Nguyễn Công Đoan, Dòng Tên, bạn tù với ông, đã âm thầm cử hành Bí Tích Thánh Tẩy cho ông đúng Lễ Phục Sinh 1986, đặt tên Thánh là Gio-an Bao-ti-xi-ta. Bây giờ thì ông xin chúng tôi dẫn vào Nhà Thờ Kỳ Đồng Sài Gòn để cảm ơn Chúa và Đức Mẹ, ông đã khóc rất nhiều trong Nhà Thờ, người tù xuyên thế kỷ tưởng đã cạn khô nước mắt nay lại dâng trào, ông véo mạnh liên tục vào hai tay của mình mà hỏi: “Tôi có nằm mơ không?”



Trong chương trình “Việt Nam Tuần Qua”, ông chia sẻ về hành trình Đức Tin của mình, một người tù xuyên thế kỷ được gặp Chúa và những người tù khác đã được gặp Chúa, họ được biến đổi hoàn toàn, những hận thù đau đớn biến mất trong ông, còn lại chỉ là niềm bình an sâu xa, sức mạnh tinh thần và lòng yêu thương, những người khác cũng vậy, ông kể về một bạn tù: “Nó biến đổi hoàn toàn, không còn như xưa nữa, trước đây nó là trùm của các trùm, nay đã thay đổi”.

Điều làm tôi xúc động khi ông kể, lúc bị biệt giam, dây xích quấn quanh cổ chân ông, ông ngồi trong tư thế như vậy ngày này qua ngày khác, nhưng ông bình an vì ông dùng

chính dây xích ấy để làm tràng hạt Mai Khôi, cứ vậy, giờ này qua giờ khác, ông lần từng mắt xích lao tù như lần từng đóa hồng dâng Mẹ, và trong dòng sông kinh nguyện Mai Khôi ấy, ông được bình an. Một bài hát cầu nguyện ông sáng tác trong tù, ông đã đổi từ chữ “hận thù” ra chữ khác vì lòng ông không còn hận thù nữa.

Thật lạ khi xem và nghe ông chia sẻ trong chương trình “Việt Nam Tuần Qua”, một tù nhân mang án tử, một người tù xuyên thê kỷ, không một chút hận thù, không mặc cảm sợ sệt, không tự ty thành kiến, ông bình tĩnh và làm chứng về sức mạnh và tình thương. Tôi muốn tự hỏi lại mình, hỏi lại hành trình Đức Tin của chính mình, hỏi lại những xác tín của đời mình, hỏi lại mình trước tấm gương Nguyễn Hữu Cầu, tôi gọi ông là “chứng nhân Đức Tin”.

Cám ơn Nhà Dòng, cám ơn cô Huyền Trang, và cám ơn những người cộng tác, cám ơn một cố gắng “loan báo Tin Mừng theo cách thức mới”.

*Lm. VINH SANG, DCCT, Chúa Nhật 30-3-2014*

Thông tin chi tiết tại: <http://www.chuacuuthe.com>,

Nghe ông Cầu “*kể chuyện nhà tù*” <https://www.youtube.com/watch?v=tthomX3wcT0>

Niềm tin trong chốn Lao lung:

[http://lhccshtd.org/LHCCSHTD\\_DT/CG/TT/2014/LHCCSHTD\\_DT\\_CG\\_TT\\_2014\\_niemtintrongchonlaolung\\_2013MAR30.htm](http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_DT/CG/TT/2014/LHCCSHTD_DT_CG_TT_2014_niemtintrongchonlaolung_2013MAR30.htm)

oOo

## **Nguyễn Hữu Cầu và Nguyễn Công Đoan: “như một sự tình cờ”**

Tôi bỗng dưng được nổi tiếng ké từ mấy ngày nay, nhờ ông Nguyễn hữu Cầu. Ông đứng lên làm chứng về ơn đức tin ông đã được trong khám tử hình, lại còn khai thêm tên người làm phép Rửa cho ông mấy năm sau, khi cùng nhau vác cuốc ra đồng ở trại Lao Động Z30A, núp sau chân núi Chứa Chan. Anh em trong trại hay gọi đùa là núi “Chấn Chứa”! thế mà có người ở hoài chưa chấn đấy!

Ông đã được biết Chúa nhờ bao nhiêu người ông đã có “duyên” gặp từ khi vào tù và ông đã sống đức tin một cách sâu xa với chuỗi mân côi và chặng đàng thánh giá. Cái chuỗi ông dùng thật là hy hữu, có lẽ phải đề nghị GUINNESS đưa vào kỷ lục thế giới, nhưng cái ơn kiên trì trong đức tin và sự biến đổi nội tâm thì GUINNESS không thể kiểm chứng được, mà chỉ có những người cùng chung đức tin mới cảm thông được và ca ngợi Thiên Chúa cùng với Đức Mẹ: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”.

Tại sao Kinh Mân Côi và Đàng Thánh Giá lại có hiệu quả kỳ diệu như thế? Nên nhớ hồi đó ông Cầu chưa được lãnh nhận bí tích nào cả, nhưng ông vẫn xác tín là nếu ngày mai người ta thi hành án tử hình thì ông sẽ được gặp Chúa và Đức Mẹ.

Ở trong tù thì làm gì có Sách Thánh mà đọc, nên Kinh Mân Côi và Đàng Thánh Giá là sách Phúc Âm thu gọn để nghiền ngẫm mà biết Chúa, yêu Chúa và theo Chúa. Cái thú vị là sách này có thể giữ an toàn, không sợ bị cán bộ xét phòng tịch thu; có thể đọc và nghiền ngẫm mà không cần ánh sáng bên ngoài, trong tư thế nào cũng được.

Tôi đã học từ Bà nội tôi mà biết dùng chuỗi Mân Côi để tính đường dài, và trong tù thì còn dùng để tính giờ nữa! Nhờ thế mà suốt ngày cứ “xem phim” cuộc đời Chúa Cứu Thế từ đầu đến cuối, xem hoài không chán, càng xem càng mê! Trong phòng tử hình tối thui, ông Cầu đã biết tính giờ từ sáng đến tối bằng 6 lần 15 mầu nhiệm Mân Côi và 3 lần 14 chặng đàng Thánh Giá. Đồng hồ này chính xác hơn đồng hồ điện tử! Đồng hồ này ông chờ nó sẽ điểm giờ một lần duy nhất khi nào người ta gõ cửa gọi ra cho về chầu Chúa. Khôn nỗi Chúa lại sai thiên thần tháo chuông cật đi... cho ông chờ dài cổ, rồi lấy mất luôn cái râu chuỗi vô giá của ông.

Được biết Chúa, yêu Chúa và theo Chúa trên chính con đường thập giá, không phải đi mà nằm, nằm sẵn trên thánh giá, chỉ chờ người ta dựng lên là sẽ được nghe Chúa nói “Ngày hôm nay con sẽ được ở trên thiên đàng với Ta”. Thật là tuyệt vời phải không, anh Cầu!

Nhưng Chúa lại không cho anh được “phong thánh tức khắc” (Santo subito), mà để cho anh vác cây cuộc làm cây thập giá, không phải mấy năm, mà mấy chục năm. Rượu để lâu năm mới ngon! Nay Chúa đã đưa chai rượu chôn kỹ hơn ba chục năm để cho mọi người thưởng thức.

### **Xin tạ ơn Chúa muôn đời.**

Nhiều người nhắn tin, yêu cầu tôi “phát biểu cảm tưởng”, thì tôi cũng xin nói thêm. Chuyện “như một sự tình cờ”. Có một bài ca sinh hoạt quen thuộc:

*“Gặp nhau đây,  
rồi chia tay,  
đường trường sông núi hẹn nhau ta sum vầy”.*

Gặp nhau trong tù cũng vậy thôi. Gặp nhau đây, rồi chia tay... vì lệnh “chuyển trại” có thể tới bất cứ lúc nào. Một điều ông Cầu nói có thể gây thắc mắc, đó là tôi nói chỉ làm Phép Rửa cho ông thôi. Lý do khiến phải rất thận trọng khi làm phép Rửa trong tù là vì “sau đó thì sao?” Làm sao giúp người đã chịu phép Rửa tiếp tục phát huy đời sống đức tin, rồi sau khi ra tù sẽ có cộng đoàn tín hữu nào đón nhận. Trường hợp ông Nguyễn hữu Cầu, tôi an tâm “làm liền”, vì thấy ông đã được Thiên Chúa trực tiếp tôi luyện, cho đối diện với cái chết từng ngày suốt hai năm trời, thực hành – tuy chưa đọc - lời trong thư

Hip-ri (12,2-3) “mắt chăm chú nhìn vào Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn đức tin. Vì niềm vui đang chờ mình ở phía trước, chính Người đã chịu khổ hình thập giá, coi thường ô nhục, và nay đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu đựng một sự chống đối như thế từ phía những người tội lỗi, để anh em khỏi sồn lòng nản chí”.

Trong câu chuyện đức tin của ông Cầu cũng như trong nhiều chuyện khác ở trong tù, tôi chỉ là:

## Như Một Sự Tình Cờ

Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa,  
làm chân tay cho những người què cụt,  
làm đôi mắt cho ai phải đui mù,  
làm lỗ tai cho những người bị điếc,  
làm miệng lưỡi cho người không nói được,  
làm tiếng kêu cho người chịu bất công.

*Lạy Chúa, xin cứ gọi con ra đồng lúa,  
để đem cơm cho người đói đang chờ,  
và đem nước cho người họng đang khô,  
đem thuốc thang cho người đang đau ốm  
đem áo quần cho người đang trần trụi,  
đem mền đắp cho người rét đang run.*

Lạy Chúa, xin cứ gọi con ra đường vắng,  
thắp đèn soi cho ai bước trong đêm,  
đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh,  
truyền cảm thông cho lũ khách đơn côi,  
nâng phẩm giá cho kẻ đòi chà đạp,  
đem ủi an cho những kiếp đọa đầy.

*Lạy Chúa, xin cứ gọi con vào thôn xóm  
đem an hòa cho những ai bất thuận,  
đem thanh bình cho kẻ sống âu lo,  
đem ủi an cho người đang sầu khổ,  
đem niềm vui cho những ai bất hạnh,  
đem vận may cho người gặp rủi ro.*

Lạy Chúa, xin cứ đặt con như một sự tình cờ,  
đem may mắn cho những ai gặp được  
giữa đường đời khi lỡ bước bơ vơ.



Cứ cho con dùng bao giờ khiếp sợ:  
giữa biển đời mang con tim núi lửa,  
với đôi tay êm ái của mẹ hiền.

*Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả  
cho mọi người được hạnh phúc yên vui,  
còn phần con, xin gởi hết nơi Ngài  
là Thiên Chúa, Tình Yêu và Lẽ Sống,  
Ngài cho con tất cả niềm hy vọng,  
để tin yêu mà vui sống trọn đời.*

oOo

*Trại lao động cải tạo Z30A – 1987 – LM. Nguyễn Công Doan, S.J.*

---

*Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,*

*Trong số những người thân của chúng ta. Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng E-mail, hoặc đã có thể nhận được những tài liệu này.... Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến tài liệu này bằng E-mail hoặc in ra, photocopy và gởi cho người thân của Quý vị. Đặc biệt xin gởi cho những ai chưa có sử dụng internet.*

*Xin chân thành cảm ơn*

[conggiaovietnam@gmail.com](mailto:conggiaovietnam@gmail.com)

<http://www.conggiaovietnam.net>

---

*Nguồn: Internet E-mail by [conggiaovietnam@gmail.com](mailto:conggiaovietnam@gmail.com) chuyển*

*Đăng ngày Thứ Năm, April 3, 2014  
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, SĐND, QL-VNCH*